

ฟ้าดงทาก ชมดอกก้านมังกร
ที่ห้วยมกแม่เหล็กแดง



ช่วงหน้าฝนแบบนี้ หากคิดจะสัมผัสบรรยากาศ และถ่ายภาพ
ธรรมชาติให้สวยงาม ต้องไปที่ "น้ำตก" กันครับ

Camera Diary ฉบับนี้ ผมจะพาไปที่ "น้ำตกหมันแดง"
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก กันครับ.. ที่แห่งนี้เป็น
หนึ่งในสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติมาก เหมาะแก่การ
ผจญภัยในหน้าฝน และที่สำคัญเลยคือ เหมาะ
แก่การถ่ายภาพเป็นของขวัญ

ก่อนที่เราจะเดินเท้าเข้าไปยังน้ำตกหมันแดง ก็ควรที่จะต้องเตรียมตัวและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปก่อนนะครับ

อย่างแรกที่ต้องเตรียมเลยคือ ร่างกายครับ เพราะการเดินเท้าเข้าป่าเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ต้องใช้พลังงานและกล้ามเนื้อจากร่างกายทุกส่วน จึงควรมีความพร้อม ต้องฟิตร่างกายก่อนไปนะครับ

ถัดมาคือ การเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพ ที่นอกจากจะมีกล้องแล้ว แนะนำให้เตรียม Rain Cover ขาตั้งกล้อง ร่วมกันละอองน้ำไปด้วยนะครับ เพื่อเก็บบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติกลับออกมา

นอกจากจะต้องเตรียมร่างกายและกล้องแล้ว ยังต้องเตรียมสิ่งของกันฝนด้วยครับ เช่น ชุดกันฝน ร่มกันฝน รองเท้าเดินป่า รวมทั้งอุปกรณ์กันทากดูดเลือด (ที่นี้ทากค่อนข้างดุมาก) และอาหารกลางวันสำหรับทานในน้ำตก อย่าลืมนำมาทั้งด้านนอกด้วยนะครับ



สำหรับการเดินทางเข้าไปยังน้ำตกหมันแดง ต้องเดินเท้าเข้าไปใช้เวลาอย่างที่บอกครับ 2-3 ชั่วโมง จากหน่วยพิทักษ์อุทยาน ผ่านป่าอันเป็นธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ในตัว ควรอนุรักษ์ไว้ แต่การเดินเท้าเข้าป่าก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวทากกันด้วยครับ หากโดนทากเข้าละก็..แนะนำว่าให้นำปูนขาวทาที่ตัวทาก แล้วค่อยนำตัวทากออก หรือจะทาด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันครับ

เมื่อเดินเท้าไปถึงน้ำตกหมันแดง เราจะเห็นได้ถึงความสวยงามของน้ำตกซึ่งมีอยู่ 9 ชั้นด้วยกัน แต่ชั้นที่ถือว่าเป็น Signature ของที่นี่คือ ชั้นที่ 5 เพราะว่าที่ชั้นนี้จะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมาก



นั่นคือ ดอกลิ้นมังกร สีชมพู มักจะบานออกและพบเห็นได้ทีนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม หากจะเก็บภาพของดอกลิ้นมังกรแล้ว แนะนำที่นี้เลยครับ

ส่วนการเก็บภาพบรรยากาศนั้น ให้ใช้อุปกรณ์กันละอองน้ำและกันแมลงไว้ด้วย เพื่อที่จะให้ภาพสวยงามและหากต้องการจะเก็บภาพน้ำตกไหลรินลงมาแบบนุ่มนวล แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและเปิดหน้ากล้อง แล้วลาก Speed Shutter ไว้ ภาพที่ได้ก็จะสวยงามตามต้องการแล้วละครับ

อีกสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำหากเดินเท้าเข้าป่าทุกครั้ง คือ การเผื่อเวลาเดินเท้ากลับ ไม่ให้เย็นหรือมืดค่ำนะครับ เพราะจะอันตรายมากทีเดียวละ

